

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	ก่อนวาระการประชุม	จำนวน ๔ เรื่อง ๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ๒. สรุปข่าวเด่น พช. ๓. จำนวนผู้รับชมการประชุมการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ๔. การมอบรางวัลองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานและบุคคล ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้รับการคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทที่ ๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชื่อชุดองค์ความรู้ “มัดเสารวมกัน สร้างสรรค์ลำปาง” ในครั้งนี้ด้วย	
๒	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้คำนึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน	วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓	ระเบียบวาระที่ ๒	<p>- เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ตามที่กรรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น ๕ กรรมการพัฒนาชุมชนชุมชน สำนักงานเลขานุการกรมได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมหากมีการแก้ไขรายงานการประชุมกรมาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓</p>	
๔	ระเบียบวาระที่ ๓	<p>- การติดตามข้อมูลเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กฯ การมอบทุนอุปการะให้เด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิด - ๖ ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๒,๐๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	
๕	ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเพื่อทราบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย</li> <li>๒. การขับเคลื่อนโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรรมการพัฒนาชุมชน”</li> <li>๓. รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li>๔. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</li> <li>๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</li> </ol>	
๕	ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ	



ภาพประกอบร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  
(Video Conference) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

